

รายงานการประชุมสภา  
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕  
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์	ประธานสภาฯ	พลวัฒน์ สว่างอารมณ์	
๒	นายเสนาะ ชูดวง	รองประธานสภาฯ	เสนาะ ชูดวง	
๓	นายวิลาศ ประเสริฐสุข	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วิลาศ ประเสริฐสุข	
๔	นายเสริม สว่างอารมณ์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เสริม สว่างอารมณ์	
๕	นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	กฤตพจน์ เกิดสว่าง	
๖	นายสุภาค พวงมณี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สุภาค พวงมณี	
๗	นายสุจิน แสงสุข	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุจิน แสงสุข	
๘	นายบุญมี เพ็งสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	บุญมี เพ็งสุวรรณ	
๙	นายสุรเสก พันธุ์ผูก	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุรเสก พันธุ์ผูก	
๑๐	นายวัฒน์ ชมภู	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	-	
๑๑	นางบุญนาถ สิ้นเจริญ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	บุญนาถ สิ้นเจริญ	
๑๒	นายทองสุข สว่างอารมณ์	เลขานุการสภาฯ	ทองสุข สว่างอารมณ์	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจรรย์ งามสุวรรณ	นายกเทศมนตรี	-	
๒	นางบัญญัติ เจริญพร	รองนายกเทศมนตรี	บัญญัติ เจริญพร	
๓	นายสังเวียน สุวรรณะ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สังเวียน สุวรรณะ	
๔	นายชัยมงคล กัญจฺ์ศว์กำพล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	-	
๕	จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ	ปลัดเทศบาลฯ	พิณทอง พิณสุวรรณ	
๖	นางโสภา สมพงศ์	รองปลัด เทศบาลฯ	โสภา สมพงศ์	
๗	นางสาวอรุณ ประสาน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	อรุณ ประสาน	

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

โดยมีนายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มี ทองสุข สว่างอารมณ์ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ เมื่อพร้อมแล้ว เลขานาได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานองค์ประชุมว่าครบ

และได้เชิญประธานสภาจุดธูปเทียน บูชาพระ พร้อมกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑

**ประธานสภา**

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่องที่ประธานสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**๑.๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘**

**ประธานสภา**

ครับ เรียน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ และได้ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ รับทราบ

**ที่ประชุมฯ**

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว** ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

**ประธานสภา**

มีสมาชิกสภาท่านใดในที่ประชุม จะขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด้วยครับ

**ที่ประชุมฯ**

สมาชิกสภาไม่มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้ว อย่างเป็นทางการ

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่อง เพื่อพิจารณา**

**๓.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ จำนวน ๑๐ เรื่อง**

๑. เรื่องการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.๒๕๕๕
๒. เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๕
๓. เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารหรือตัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕
๔. เรื่องการติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕
๕. เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
๖. เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ๗. เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕
๘. เรื่องการควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ทำเป็นธุรกิจโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๕
๙. เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕
๑๐. เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕

ประธานฯ

### วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้นต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอเพื่อขอมติในที่ประชุมด้วยครับ

นายสุจิน แสงสุข

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสุจิน แสงสุข สมาชิกสภาเขต ๒ ขอเสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียว ครับ

ประธานฯ

ขอผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมด้วยครับ

นายสุรเสก พันธุ์ผูก

ผม นายสุรเสก พันธุ์ผูก ขอรับรองตามที่เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียวครับ

นายบุญมี เฟ็งสุวรรณ

ผม นายบุญมี เฟ็งสุวรรณ ขอรับรองตามที่เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียวครับ

นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง

ผม นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง ขอรับรองตามที่เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียวครับ

นายวิลาศ ประเสริฐสุข

ผม นายวิลาศ ประเสริฐสุข ขอรับรองตามที่เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียวครับ

นางบุญนาค สินเจริญ

ดิฉัน นางบุญนาค สินเจริญ ขอรับรองตามที่เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียวค่ะ

ประธานฯ

ครับ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานฯ

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ จำนวน ๑๐ เรื่อง เข้าสู่วาระการประชุมสภาในวันนี้ ต้องขอให้ท่านช่วยชี้แจงที่ละเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงหลักการและเหตุผลด้วยครับ

**ปลัดเทศบาลฯ**

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผม จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขอ  
เรียนให้ที่ประชุมทราบเนื่องด้วยในวันนี้ท่านนายกเทศมนตรี มีประชุมด่วนที่จังหวัด  
จึงมิได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนั้นผมต้องอนุญาตเป็นผู้ชี้แจงครับ อาศัยระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมี  
บันทึกดังต่อไปนี้ (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ  
และตามที่ได้ส่งร่างเทศบัญญัติ ให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ทุกท่านคงจะได้  
พิจารณาพอสมควรแล้ว ในส่วนของรายละเอียดหลักการและเหตุผลร่างเทศ  
บัญญัติ จะขอชี้แจง ลำดับต่อไปนี้ครับ เรื่องที่หนึ่ง

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน**

**พ.ศ. ๒๕๕๕**

**หลักการ**

เพื่อออกเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน

**เหตุผล**

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง เป็นเทศบาล  
ตำบล บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตรา  
เทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่

ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดอัตราการเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลบางปะ  
กงพรหมเทพรังสรรค์ และมอบให้กรมซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเรียกเก็บแทน

จึงเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ภาษี มูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้  
สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**ประธานฯ**

ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ได้แถลงถึงหลักการและ  
เหตุผลของร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน  
พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม  
อีกหรือไม่ครับ

**ที่ประชุมฯ**

ไม่มี

**ประธานฯ**

หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บ  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยครับ

**ที่ประชุม**

มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ อย่างเป็นทางการ

ประธานฯ  
ปลัดเทศบาลฯ

ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องต่อไปครับ  
ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่สองครับ

### เทศบัญญัติ

## เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๕

### หลักการ

เพื่อให้มีการกำหนดการลดหย่อนเนื้อที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ของเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกิจกรรมของตน เพื่อประโยชน์ในการสำรวจและความชัดเจนในการยื่นแบบแสดงรายการและประเมินของ เจ้าพนักงานประเมิน และเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

### เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนเนื้อที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในกรณีในเขตเทศบาลตำบล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่าสองร้อยตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดในเทศบัญญัติ

ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกงเป็นเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้ได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่

ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่ในการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ให้มีความชัดเจน เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ต่อไป

จึงเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานฯ	ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ที่ประชุมฯ	ไม่มี
ประธานฯ	หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ อย่างเป็นทางการ
ประธานฯ	ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องต่อไปครับ
ปลัดฯ	ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่สามครับ

### เทศบัญญัติ

## เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารหรือตัดแปลงอาคาร

พ.ศ. ๒๕๕๕

### หลักการ

เพื่อออกเทศบัญญัติ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร

#### เหตุผล

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง เป็นเทศบาลตำบล บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ มีอำนาจหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารที่ได้รับจากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามความในมาตรา ๖๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐

จึงเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานฯ	ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อสภาไปแล้วนั้น สมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุมฯ	ไม่มี
ประธานฯ	หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ด้วยครับ
ที่ประชุม	มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ อย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์
ประธานฯ	ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องต่อไปครับ
ปลัดฯ	ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องทีี่สั้ครับ

### บันทึกหลักการและเหตุผล

#### เทศบัญญัติ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๕

### หลักการ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง เป็นเทศบาลตำบล บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน

#### เหตุผล

เพื่อให้การดูแลสุขภาพการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพลานามัยของ

ประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรมมีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรมฯ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

<b>ประธานฯ</b>	ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อสภาไปแล้วนั้น สมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
<b>ที่ประชุมฯ</b>	ไม่มี
<b>ประธานฯ</b>	หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ด้วยครับ
<b>ที่ประชุมฯ</b>	มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
<b>ประธานฯ</b>	ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องต่อไปครับ
<b>ปลัดฯ</b>	ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่ห้าครับ

### บันทึกหลักการและเหตุผล

#### เทศบัญญัติ

#### เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕

#### ของเทศบาลตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรมฯ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#### หลักการ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง เป็นเทศบาลตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน

#### เหตุผล

เพื่อให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรม เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพลานามัยของประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรมมีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรมฯ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได้ดำเนินการยกร่างปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

<b>ประธานฯ</b>	ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลตำบลบางปะกงพหุวัฒนธรรมฯ ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
<b>นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง</b>	ขออนุญาตครับ ผม นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง สมาชิกสภา เขต ๑ ขออภิปรายสอบถามการจัดเก็บภาษีโรงงานต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลไม่ทราบว่า มีมาตรการ

	จัดเก็บอย่างไรในอัตราเท่าไรได้มีการตราเทศบัญญัติไว้เพื่อการนี้หรือไม่ เนื่องจากผมสงสัยว่าประชาชนชาวบ้านร้านค้ามีการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วของโรงงานไม่ทราบว่าได้กำหนดไว้หรือไม่ครับ
ปลัดเทศบาลฯ	ครับขออนุญาตชี้แจงครับในเรื่องของการจัดเก็บภาษีโรงงานนั้น ได้ตราในเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ แยกเป็นหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้วว่ากิจการประเภทใดที่กำหนดไว้ต้องจ่ายอัตราเท่าไร ซึ่งเมื่อเราได้ตราเทศบัญญัติเสร็จสิ้นแล้วจะได้เชิญผู้ประกอบการโรงงานแต่ละแห่งมาทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติตามเทศบัญญัติต่อไป
ประธานฯ	มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุมฯ	ไม่มี
ประธานฯ	หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ นี้ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ	ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องต่อไปครับ
ปลัดฯ	ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่หกครับ

#### บันทึกหลักการและเหตุผล

#### เทศบัญญัติ

#### เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕

ของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#### หลักการ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง เป็นเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน

#### เหตุผล

เพื่อให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพละทานามัยของประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได้ดำเนินการยก่างปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานฯ	ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อสภาไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุมฯ	ไม่มี
ประธานฯ	หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ นี้ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ	ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องต่อไปครับ



ปลัดฯ

ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่เจ็ดครับ

บันทึกหลักการและเหตุผล

เทศบัญญัติ

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕

ของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลักการ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง เป็นเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน

เหตุผล

เพื่อให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพลานามัยของประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได้ดำเนินการยกร่างปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานฯ

ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อสภาไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุมฯ

ไม่มี

ประธานฯ

หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ อย่างเป็นเอกฉันท์

ประธานฯ

ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องต่อไปครับ

ปลัดฯ

ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่แปดครับ

บันทึกหลักการและเหตุผล

เทศบัญญัติ

เรื่อง การควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

โดยทำเป็นธุรกิจโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๕

ของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลักการ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง เป็นเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน

### เหตุผล

เพื่อให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพลานามัยของประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได้ดำเนินการยกร่างปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานฯ	ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อสภาไปแล้ว นั้น สมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุมฯ	ไม่มี
ประธานฯ	หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ด้วยครับ
ที่ประชุม	มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ	ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องต่อไปครับ
ปลัดฯ	ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่เกี่ยวข้อง

### บันทึกหลักการและเหตุผล

#### เทศบัญญัติ

#### เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#### หลักการ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง เป็นเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน

#### เหตุผล

เพื่อให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพลานามัยของประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได้ดำเนินการยกร่างปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานฯ	ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อสภาไปแล้วนั้น
---------	--

สมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุมฯ ไม่มี  
ประธานฯ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ด้วยครับ  
ที่ประชุมฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ อย่างเป็นทางการ  
ประธานฯ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องต่อไปครับ  
ปลัดฯ ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่สืบครับ

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕**

**ของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา**

**หลักการ**

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง เป็นเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน

**เหตุผล**

เพื่อให้การดูแลสุขภาพการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพละอนามัยของประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานฯ ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อสภาไปแล้วนั้น สมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุมฯ ไม่มี

ประธานฯ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ อย่างเป็นทางการ

ประธานฯ สรุปลงมติ สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ทั้งสืบเรื่องเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๒

**วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ**

ประธานสภาฯ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม

	<p>สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรรูปที่ดิน สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ดังนั้นเมื่อมีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติทั้งสิบเรื่องนี้ก็ได้ครับ โดยให้มีการเสนอแปรรูปที่ดินที่ละเรื่อง ในชั้นแปรรูปที่ดินได้เลย เชิญท่านสมาชิกสภา แปรรูปที่ดินเรื่องหนึ่ง ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ</p>
ที่ประชุมฯ	<p>ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมา</p>
ประธานฯ	<p>ขอเชิญท่านสมาชิกสภา แปรรูปที่ดินเรื่องที่สอง ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ</p>
ที่ประชุมฯ	<p>ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมา</p>
ประธานฯ	<p>ขอเชิญท่านสมาชิกสภา แปรรูปที่ดินเรื่องที่สาม ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารหรือ ดัดแปลงอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๕ เชิญครับ</p>
ที่ประชุมฯ	<p>ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมา</p>
ประธานฯ	<p>ขอเชิญท่านสมาชิกสภา แปรรูปที่ดินเรื่องที่สี่ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ</p>
ที่ประชุมฯ	<p>ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมา</p>
ประธานฯ	<p>ขอเชิญท่านสมาชิกสภา แปรรูปที่ดินเรื่องที่ห้า ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ</p>
ที่ประชุมฯ	<p>ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมา</p>
ประธานฯ	<p>ขอเชิญท่านสมาชิกสภา แปรรูปที่ดินเรื่องที่หก ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕ เชิญครับ</p>
ที่ประชุมฯ	<p>ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมา</p>
ประธานฯ	<p>ขอเชิญท่านสมาชิกสภา แปรรูปที่ดินเรื่องที่เจ็ด ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ</p>
ที่ประชุมฯ	<p>ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมา</p>
ประธานฯ	<p>ขอเชิญท่านสมาชิกสภา แปรรูปที่ดินเรื่องที่แปด ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ทำเป็นธุรกิจ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ</p>
ที่ประชุมฯ	<p>ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมา</p>

ประธานฯ	ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่เก้า ร่างเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ
ที่ประชุมฯ	ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมา
ประธานฯ	ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่สิบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ
ที่ประชุมฯ	ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมา
ประธานฯ	ครับเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดในที่ประชุมเสนออภิปรายแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ทั้งสิบเรื่องและได้เห็นชอบตามร่างเดิมที่ได้เสนอมานี้แล้ว ต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ครับ
	<b><u>วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ</u></b>
ประธานฯ	เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่เสนออภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ โดยอาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติทั้งหมดสิบเรื่องนี้ด้วยครับ โดยให้มีการลงมติทีละเรื่อง
	ครับ ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานฯ	ครับ สรุปผลการลงมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.๒๕๕๕ ชั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ครับ ต่อไปขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานฯ	ครับ สรุปผลการลงมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ชั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบล

บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ต่อไปขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทน การตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารหรือตัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานฯ

ครับ สรุปผลการลงมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ ชั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ต่อไปขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานฯ

ครับ สรุปผลการลงมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ ชั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ต่อไปขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานฯ

ครับ สรุปผลการลงมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ชั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ต่อไปขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานฯ

ครับ สรุปผลการลงมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ชั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ต่อไปขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานฯ	ครับ สรุปผลการลงมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ ถือว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ต่อไปขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการรับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจโดยได้รับประโยชน์ ตอนแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานฯ	ครับ สรุปผลการลงมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการ รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจโดยได้รับ ประโยชน์ตอนแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิก สภาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออก เสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางปะกง พรหมเทพรังสรรค์ ทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ	ต่อไปขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานฯ	ครับ สรุปผลการลงมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่าย อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาให้ ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออก เสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพ รังสรรค์ ทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ต่อไปขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะ พันธุ์ยุ้งลาย พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานฯ	ครับ สรุปผลการลงมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่ง เพาะพันธุ์ยุ้งลาย พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออก เสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ ถือว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทั้ง ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม	รับทราบ

ประธานฯ

ปลัดฯ

### ๓.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ครับขอให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยสภาในครั้งนี้อย่างครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผม จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ ครับ สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกง พรหมเทพรังสรรค์ สมัยที่ ๑ /๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งนั้น ได้มีการขอแก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง เป็นเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ และได้มีการขอโอนงบประมาณในการประชุมครั้งนั้นด้วย แต่เมื่อส่งร่างเทศบัญญัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบแล้ว ปรากฏว่าทางจังหวัดได้ทำหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้แจ้งให้เทศบาลฯ ชะลอการประกาศใช้เทศบัญญัติออกไปก่อน ดังนั้นจึงไม่ได้มีการโอนงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใด และในวันนี้จึงขอถอนวาระการประชุมเรื่องการโอนงบประมาณในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ออกจากวาระการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ และเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือและมีความเห็นให้เทศบาลฯ สามารถดำเนินการได้ทั้งสองกรณี คือ ให้ตราเทศบัญญัติขึ้นใหม่หรือจะใช้ข้อบัญญัติเดิมไปพรากก่อนก็ได้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๒ วรรคสี่ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงบังคับต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ และในวันนี้จึงขอความเห็นชอบจากสภาเพื่ออนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ ครับ

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายการเดิม จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลจำนวน ๒ ตัว

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพ็ค
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร์ภาพ
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มสามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง



### แก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายการใหม่ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพ็ค
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร์ภาพ
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ประธานสภา	ครับ ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่
ที่ประชุมฯ	-ไม่มี
ประธานสภา	หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ประธานสภา	<b>๓.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕</b>
ปลัดฯ	ครับขอให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณโดยสภาในครั้งนี้ ครับอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ดังนี้

#### การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

#### โอนลด

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

หมวดเงินเดือน ฝ่ายการเมือง (๕๒๑๐๐๐)

ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา (๒๑๐๖๐๐)

เดิมตั้งไว้ ๑,๔๑๘,๕๑๗ บาท คงเหลือก่อนโอน ๗๙๙,๑๘๕.๖๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๗๒,๓๙๐ บาทคงเหลือ ๗๒๖,๗๙๕.๖๐ บาท

#### โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)

หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)

ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (๔๑๑๑๐๐)

รายการ ๑. จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๑๔,๔๔๕ บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หัวฉีดสามารถปรับน้ำได้ ๔ ระดับ คือ ๓๐-๖๐-๙๕-๑๒๕
- ปรับ FLASH เพื่อระบายสิ่งสกปรกอุดตันได้
- หัวฉีดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีด้ามจับแบบด้ามปืน
- มีคันโยก เปิด-ปิดน้ำแบบบอลวาล์ว
- สามารถปรับฉีดน้ำ เป็นลำตรงและฝอยได้
- ได้รับมาตรฐาน NFPA ๑๙๖๔

๒. จัดซื้อสัญญาณไฟไซเรนส์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สัญญาณไฟไซเรนส์แบบ LED มีลักษณะเป็นแผงติดตั้งหลังคารถยนต์ ประกอบชุดหลอด LED ส่องสว่างด้านหน้า ด้านข้าง ๒ ข้าง และด้านหลัง
- ฝาครอบทำด้วยพลาสติกทนความร้อนอย่างใส
- ไฟฉุกเฉินมีขนาดความยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ความสูง (ไม่รวมชุดขารองรับฐาน) ๖ เซนติเมตร ความกว้าง ๓๐ เซนติเมตร
- ชุดสัญญาณไฟไซเรนส์มีสีแดง
- เครื่องขยายเสียงขนาด ๑๐๐ วัตต์ พร้อมชุดคอนโทรล
- มีระบบกระจายเสียงด้วยไมโครโฟน
- มีลำโพงขนาด ๑๐๐ วัตต์ ๑ ตัว พร้อมปากฮอร์น ๑ ปาก

### โอนลด

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

หมวดค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐)

เดิมตั้งไว้ ๘๗๒,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๘๕๐,๒๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๕๕,๒๒๕ บาทคงเหลือ ๗๙๔,๙๗๕ บาท

### โอนเพิ่ม

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)

ประเภทครุภัณฑ์อื่น (๔๑๑๗๐๐)

รายการ ๑. จัดซื้อเครื่องสแกน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๙,๗๒๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บันทึกหน้าได้ ๕๐๐ หน้า ๒,๐๐๐ ไลน์มีมือ
- เวลาสแกนจะมีเสียงพูดตอบรับว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
- จอสี่เชื่อมต่อ LAN หัวอ่านกระจก optical ไซร์รูปได้ ๒๐๐ รูป

๒. จัดซื้อศาลเจ้าที่ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๓๕,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ศาลพระภูมิปางเบญจใหญ่ สีขาวลายทอง พร้อมศาลเจ้าที่รุ่นใหญ่สีขาวลายทอง
- โต๊ะหน้าศาลสีขาวลายทอง ๑ ชุด (๒ ตัว)

### โอนลด

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)

เดิมตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๕๖๕,๔๗๖.๒๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๘๑,๒๗๕ บาท คงเหลือ ๔๘๔,๒๐๑.๒๐ บาท

### โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. จัดซื้อกล้องวงจรปิด ๑ ชุด จำนวน ๘ ตัว ราคา ๘๑,๒๗๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- MDR ๗๕๗ DVR ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง
- HarDiaK ขนาดความจุ ๕๐๐ GB
- สายสัญญาณ Rc ๖ Pvc สีขาว
- อุปกรณ์ติดตั้ง
- จอ LEDMONITOR “๒๐” ๑ เครื่อง

### โอนลด

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)

รายการ ๑. ค่าใช้จ่ายต่างๆของพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอก เดิมตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๘๒,๑๒๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๒,๑๒๐ บาท

๒. โครงการจัดทำวารสารเดิมตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ - บาท

๓. โครงการเช่าสัญญาณออกอากาศ เสี่ยงตามสายเคเบิลทีวีเดิมตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๓,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ - บาท

๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน เดิมตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๗๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๕๗,๑๒๐ บาท คงเหลือ ๑๒,๘๘๐ บาท

### โอนลด

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒)

หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)

รายการ ๑. โครงการจัดอบรมหรือทัศนศึกษาของชมรมผู้สูงอายุ เดิมตั้งไว้ ๓๕๓,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๓,๘๘๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๓,๘๘๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประชาชนผู้ยากไร้ เดิมตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ - บาท

### โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)  
หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)

รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ชุด ราคาชุดละ ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ CORE)และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕GHZ และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHZ จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยประเมินผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด BBR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑TB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

### โหนด

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)  
หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)

รายการ โครงการปฏิบัติการร่วมระหว่างศูนย์ อปพร.อบต.บางปะกง กับ สภ.บางปะกง ตั้งจ่ายไว้ ๒๓๓,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๘๙,๖๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๑,๖๐๐ บาท

### โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)  
หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)

รายการ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าโดยอัตโนมัติได้
- มี Interface ไม่น้อยกว่า ๑ x Parallel หรือ ๑ xUSB ๒.๐ และ ๑ xEthernet ๑๐/๑๐๐ Base TX
- ความสามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

### โหนด

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)  
หมวดค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)

ประเภท ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐)  
เดิมตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๗๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๕๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
๒. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เดิมตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๘๔,๐๖๗ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๘,๕๐๐, บาทคงเหลือ ๕๕,๕๖๗ บาท

### โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)  
งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐)  
ประเภทค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก (๔๒๐๘๐๐)  
รายการ โครงการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โอนเพิ่มครั้งนี้ ๗๘,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
-ต่อเติมอาคารโดยเพิ่มผนังกันห้องชั้นล่าง และชั้นบนเป็นผนังกระจก โครงคร่าวอลูมิเนียม พร้อมตีฝ้าชั้นล่าง  
เป็นกระจกโครงคร่าวอลูมิเนียม

### โอนลด

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒)  
หมวดค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐)  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)  
รายการ โครงการอบรมหรือศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดิมตั้งไว้ ๕๒๓,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๔๒,๘๕๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๕,๐๐๐ บาทคงเหลือ ๑๗,๘๕๐ บาท

### โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)  
หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)  
ประเภทครุภัณฑ์อื่น (๔๑๑๗๐๐)  
รายการ จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีช่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบ Parallel ๑๒ ช่อง สามารถจับสัญญาณได้แม้ในบริเวณอับสัญญาณ
- มีจำนวนช่องรับสัญญาณแบบ Parallel ๑๒ ช่อง
- มีความคลาดเคลื่อนของการหาตำแหน่งไม่มากกว่า ๕ เมตร เมื่อใช้ระบบ WAAS
- จอภาพ LCD มีไฟส่องสว่างหน้าจอ และไฟส่องสว่างปุ่ม จอภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖๐x๒๔๐ จุด เป็นหน้าจอสี ๒๔๖ level Color TFT
- สามารถคำนวณระยะทางและทิศทาง ระหว่างตำแหน่งพิกัด ๒ จุด

- แสดงตำแหน่งระบบพื้นฐานแผนที่ WGS ๘๔ และ Indian Thailand ที่ใช้กันในประเทศไทย แบบกำหนดค่าแปรเองได้ เปลี่ยนรูปแบบพิกัดได้
- สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ของพื้นฐานอ้างอิง (User datum) เพื่อให้ได้ค่าพิกัดตรงกับพื้นหลักฐานอ้างอิงต่างๆ
- บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ จุด
- มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ ภายในตัวเครื่อง มีความคลาดเคลื่อน +/- องศาแสดง แผนที่ที่มีรายละเอียด ถนน แม่น้ำ สถานที่สำคัญ มีหน่วยความจำ แบบ microsd card และสามารถถ่ายข้อมูลแผนที่ความละเอียดสูงจากโปรแกรมมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตลงในเครื่องหาพิกัดได้
- สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์โดยใช้ได้ทั้ง Serial และ UAB Port และมีช่องต่อเสาอากาศภายนอกได้

### โหนด

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)

หมวดค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)

ประเภทวัสดุกีฬา (๓๓๓๓๐๐) เดิมตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๖๐,๐๐๐ บาท โหนดครั้งนี้ ๕๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท

### โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)

หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)

รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ CORE) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕GHZ และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHZ จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยประเมินผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด BBR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑TB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

### โหนด

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐)

รายการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค เดิมตั้งไว้ ๒๑๕,๐๗๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๑๕,๐๗๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๑๔,๓๐๐ บาทคงเหลือ ๗๗๐ บาท

**โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)**

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบบคลองยายสน งบประมาณ ๒๑๔,๓๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทางยาว ๑,๕๘๓ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร

**โอนลด**

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)

หมวดค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐)

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) เดิมตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท

โอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ - บาท

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (๓๒๐๔๐๐) เดิมตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท

โอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท

**โอนลด**

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)

หมวดค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)

รายการ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๔,๒๕๐ บาท โอน

ลดครั้งนี้ ๔,๒๕๐ บาท คงเหลือ - บาท

**โอนลด**

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒)

หมวดค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)

รายการ ๑. โครงการจัดอบรมหรือทัศนศึกษาของชมรมผู้สูงอายุ เดิมตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐

บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ - บาท

**โอนลด**

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒)

หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)

รายการ ๑.โครงการอบรมหรือศึกษาดูงานเกษตรกรของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร เดิมตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๖,๑๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๖,๑๐๐ บาท

คงเหลือ - บาท

๒.โครงการอบรมหรือศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดิมตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๗,๘๕๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๗,๘๕๐ บาทคงเหลือ - บาท

### โอนลด

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)

หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) เดิมตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐บาท  
โอนลดครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ - บาท

### โอนลด

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)

รายการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดิมตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑,๔๘๐ บาท

โอนลดครั้งนี้ ๑,๔๘๐ บาทคงเหลือ - บาท

### โอนลด

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)

หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖๑๐๑๐๐)

รายการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด เดิมตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๕,๐๐๐ บาท โอนลด  
ครั้งนี้ ๓๕,๐๐๐ บาทคงเหลือ - บาท

### โอนลด

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓)

หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)

รายการ โครงการส่งเสริมจัดงานประเพณีท้องถิ่น เดิมตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๑๐,๒๕๐ บาท โอน  
ลดครั้งนี้ ๔๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ ๗๐,๒๕๐ บาท



**โอนเพิ่ม**

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐) เดิมตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๓,๓๓๗.๖๕ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๗๔,๖๘๐ บาทคงเหลือ ๑๘๘,๐๑๗.๖๕ บาท

**ประธานสภา**                      ครับ ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่

**ที่ประชุมฯ**                         -ไม่มี

**ประธานสภา**                      หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ด้วยครับ

**ที่ประชุมฯ**                         มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ **ระเบียบวาระที่ ๔**                      เรื่อง **ญัตติอื่นๆ**

**ประธานสภา**                      มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ครับ

**ที่ประชุมฯ**                         -ไม่มี

**ประธานสภา**                      หากไม่มีผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

\*\*\*\*\*

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายทองสุข สว่างอารมณ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

(นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์)

ประธานสภาสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

กรรมการ  
(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

กรรมการ  
(นายเสริม สว่างอารมณ์)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

กรรมการ  
(นางบุญนาค สิ้นเจริญ)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒